

รายงานสรุปการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยมิติวัฒนธรรมไทย (วันลอยกระทง)
ของสำนักภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันลอยกระทง ๒๕๖๗

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งวุฒิสภา) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบมิติเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันลอยกระทง ๒๕๖๗ ในการนี้ สำนักภาษาต่างประเทศได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

• กิจกรรมขบวนแห่ “เสน่ห้วัฒนธรรมไทย งดงามตามวิถีคุณธรรม”

บุคลากรสำนักภาษาต่างประเทศเข้าร่วมขบวนแห่ ถือน้ำใจส่งกำลังใจในริ้วขบวน พร้อมทั้งแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดท้องถิ่น โดยได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมด้าน “วินัย”



ในโอกาสนี้ สำนักภาษาต่างประเทศได้พิจารณาส่งบุคลากรจำนวน ๔ คน เป็นทูตแห่งความดีประจำสำนัก ซึ่งเป็นผู้เดินนำขบวนแห่ของสำนักในกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ ๑) นายปิยะชาติ ชื่นจิต ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้ถือกระทงของสำนัก ๒) นายณัฐภูมิ พลสนะ ๓) นายเสกสรร คลองรั้ว และ ๔) นายชนะชัย หามะลิ ซึ่งถือน้ำใจส่งกำลังใจเกี่ยวกับคุณธรรมด้าน “วินัย” โดยตัวแทนทูตแห่งความดีของสำนักภาษาต่างประเทศ ได้นำเสนอนิยามในการทำดี กล่าวคือ “ยึดมั่นรักษาวินัย ต่อตนเอง องค์กร และสังคม โดยยึดหลักคุณธรรม ประพฤติดี มีวินัยทางการเงิน รักษากฎ ระเบียบ และมีวินัยในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีตั้งแต่ตนเองในลำดับแรกและส่งผลดีต่อองค์กรในลำดับถัดไป เมื่อแต่ละคนประพฤติดีและมีวินัยที่ดีจะทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร มีแต่บุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ อันจะนำไปสู่สังคมที่สงบสุข รมเย็น เปี่ยมล้นไปด้วยผู้คนที่มีความประพฤติดีและมีความประพฤติดี และมีความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา”



• กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงตามคุณธรรมเป้าหมาย “คุณธรรมด้านวินัย”



สำนักภาษาต่างประเทศได้เข้าร่วมการประกวดกระทงคุณธรรม โดยใช้ชื่อกระทงของสำนักฯ ว่า “กระทงภาษาเปลี่ยนโลก วินัยเปลี่ยนเรา” ทั้งนี้ สำนักฯ ได้นำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเน้นการใช้วัสดุทางธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ เช่น หยวกกล้วย ใบตอง และดอกไม้ ปราศจากการใช้โฟมและพลาสติก อันเป็นการสะท้อนถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

นอกจากนี้ กระทรวงยังสื่อถึงการแสดงความขอบคุณต่อพระแม่คงคาที่เป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตชาวไทยตลอดทั้งปี ดังนั้น กระทรวงสำนักภาษาต่างประเทศจึงจัดทำขึ้นด้วยความตั้งใจเน้นความสวยงามและประณีตตามรูปแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมของไทย ในการนี้ การประดิษฐ์กระทงของสำนักฯ ได้สื่อถึงคุณธรรมเป้าหมายด้าน “วินัย” ซึ่งมีแนวคิดดังนี้



“บุคลากรสำนักภาษาต่างประเทศมีความสามารถทางวิชาการ โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศที่แตกฉาน สามารถเปลี่ยนแปลงโลกผ่านงานแปลและงานล่าม โดยให้สมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภาเข้าใจโลกและพหุสังคมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ความรู้ทางวิชาการแล้วบุคลากรในสำนักฯ ยังยึดมั่นในวินัยและรักษาสິงแวดล้อม โดยเริ่มต้นที่ตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขององค์กรซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเป็นทั้งคนเก่งและคนดีจะส่งผลให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา”

• ชุ้มเกมกิจกรรม

บุคลากรสำนักภาษาต่างประเทศร่วมแรงร่วมใจกันจัดชุ้มเกมจับไข่นำโชค โดยการจัดชุ้มเกมกิจกรรมของสำนักภาษาต่างประเทศสื่อให้เห็นถึงการสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการที่ดำเนินการตามวิถีประเพณีของชาวไทย การทำงานเป็นทีม ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งสื่อให้เห็นถึงคุณธรรมเป้าหมายด้านต่าง ๆ กล่าวคือ จิตอาสา ความพอเพียง โดยเฉพาะวินัย ซึ่งเริ่มจากการวางแผนกิจกรรมให้เป็นระบบ การเตรียมการสำหรับจัดกิจกรรม การแบ่งหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรม เมื่อทุกคนต่างรู้หน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีระเบียบเรียบร้อย อันสะท้อนให้เห็นว่าการมีระเบียบวินัย ส่งผลให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยได้นำล้างกระดาษเหลือใช้มาประดิษฐ์ป้ายรณรงค์หัวข้อ “วินัย” และจัดทำเป็น

ชั้นวางของรางวัลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของสำนักภาษาต่างประเทศตระหนักถึงการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดคุณค่ามากที่สุด อีกทั้งรายได้จากการจัดซุ้มเกมยังสามารถนำไปสมทบทุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ของสำนักฯ ต่อไป



การนำผลที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้

จากการเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันลอยกระทง ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบมิติเชิงวัฒนธรรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักภาษาต่างประเทศได้นำสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมาปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ ดังนี้

๑) แนวคิดด้าน “วินัย”

บุคลากรสำนักภาษาต่างประเทศสามารถเรียนรู้จากคุณธรรมด้าน “วินัย” โดยสามารถนำแนวคิดด้านวินัยมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติราชการของสำนักฯ โดยยึดกฎ ระเบียบ และ หลักเกณฑ์มาเป็นแนวทางในการยึดถือและการปฏิบัติราชการเพื่อไม่ให้กระทำที่สิ่งผิดต่อกฎ ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น มาทำงานตรงต่อเวลา ไม่มาสาย รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จลุล่วง อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กรต่อไป

๒) แนวคิดด้าน “สำนักงานสีเขียว (Green Office)”

บุคลากรสำนักภาษาต่างประเทศสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยนำความรู้จากการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และประดิษฐ์ป้ายรณรงค์หัวข้อ “วินัย” และจัดทำชั้นวางของรางวัลจากกิ่งกระต๊าก พร้อมทั้งตระหนักถึงการเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หรือบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ จากของที่เหลือใช้

๓) แนวคิดด้าน “การทำงานเป็นทีม”

บุคลากรสำนักภาษาต่างประเทศสามารถเรียนรู้การเข้าสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคี การปรับตัวเข้าหากัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแบ่งหน้าที่กันทำ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยสามารถนำไปปรับใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับสำนักฯ และระดับสำนักงานฯ ต่อไปได้อย่างดี

๔) แนวคิดด้าน “การส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทย”

บุคลากรสำนักภาษาต่างประเทศสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการสืบสานประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้ยังคงอยู่ต่อไป อันจะเป็นภูมิปัญญาและมรดกล้ำค่ายิ่งทางวัฒนธรรมแก่ชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจต่อไป